



ประกาศสถาบันการประชาสัมพันธ์  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

ตามที่ได้มีประกาศสถาบันการประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องขยายเวลารับสมัคร  
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม -๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น

สถาบันการประชาสัมพันธ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า  
วัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

๑. นายอภิสิทธิ์ สคนธรักษ์

ข. วิธีการสอบแข่งขันโดยมีความรู้ความสามารถ ดังนี้

- สอบข้อเขียน/ปฏิบัติและสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สถาบันการประชาสัมพันธ์(ชั้น ๑) ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน ๗  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

- บุคลิกภาพทั่วไป ทักษะคิด และมนุษยสัมพันธ์

- ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ค. เกณฑ์การตัดสิน

๑ คะแนนข้อเขียน/ปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้  
คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๒ สถาบันการประชาสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับ

๓ กรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้มีรายชื่อสมัครก่อนได้อันดับสูงกว่า

๔ สถาบันการประชาสัมพันธ์ จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกได้อันดับแรกบรรจุเข้าปฏิบัติงาน  
เรียงตามลำดับ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ยังไม่บรรจุ จะขึ้นบัญชีรายชื่อไว้เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๕ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้บรรจุเข้าปฏิบัติงาน จะต้องนำไปรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน  
๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มามอบให้เพื่อใช้เป็นเอกสาร  
ประกอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและกรอกเอกสารการสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวและหนังสือสัญญาการค้ำประกัน  
ตามระเบียบทางราชการต่อไป

ง. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สถาบันการประชาสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับในวันพฤหัสบดีที่  
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ส่วนอำนวยการ ชั้น ๑ อาคารสถาบัน  
การประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน ๗ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และ [www.prd.go.th](http://www.prd.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชัยวัฒน์ บุญขวลิต)  
ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์